



**LIÊN HIỆP HỘI VỀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM  
HỘI GIA ĐÌNH TRẺ BẠI NÃO VIỆT NAM**

**THƯ NGỎ**

***V/v Hỗ trợ 01 phần lương chăm sóc trẻ của dự án “Chăm con cho mẹ đi làm”***

Kính gửi: Quý Công ty, Tổ chức và các nhà hảo tâm

Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam (CPFVAV) là một tổ chức của cha mẹ có con em mắc chứng bại não, trẻ em và người bại não trưởng thành. Hội được hình thành từ nhóm cha mẹ năm 2017 và hiện nay là một cộng đồng lớn có uy tín của gần 4000 gia đình trẻ bại não trên cả nước. Hội đã được kết nạp thành viên trực thuộc Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam theo Quyết định số 06/QĐ-LHH ngày 15/01/2020.

Từ tháng 01/2023, CPFVAV triển khai dự án “Chăm con cho mẹ đi làm”. Đây là lớp chăm sóc miễn phí dành cho các trẻ bại não thể nặng và đặc biệt nặng – nơi các cha mẹ có thể gửi con để đi làm hoặc có thời gian cho các công việc cá nhân khác. Trong hơn 1 năm qua, lớp chăm sóc đã đón 10 trẻ bại não đến lớp thường xuyên và rất nhiều trẻ được gửi không cố định mỗi khi mẹ đi ra ngoài cần có người chăm sóc.

Kể từ khi ra đời đến nay, dự án nhận được sự tin yêu của các gia đình, nơi các con được yêu thương, chăm sóc. Nhiều bé sau khi đến với lớp đã có tiến bộ về mặt sức khỏe, được tiếp xúc với môi trường ngoài gia đình. Các cha mẹ các con có thời gian để giải quyết các công việc cá nhân mà hàng ngày phải 24/24 chăm con họ không thực hiện được và tách rời cuộc sống xã hội. Nhiều mẹ có chỗ gửi con để đi làm, góp phần có thêm thu nhập cải thiện đời sống kinh tế và đời sống tinh thần. Dự án đã được lan tỏa trên các kênh truyền thông của Café Sáng VTV3, Việc Từ Tế VTV1 và nhiều các đơn vị báo chí, truyền thông khác.

Việc duy trì dự án đến từ nguồn ủng hộ của các tấm lòng nhân ái trong xã hội, các cá nhân, tổ chức và các tình nguyện viên là các mẹ có trẻ bại não chăm sóc trực tiếp cho các con. Hiện nay, dự án mong mỗi có một nguồn kinh phí để hỗ trợ một phần lương cho cô giáo chăm sóc trẻ.

Kinh phí kêu gọi: 84,000,000đ (*Tám tư triệu đồng*)

Rất mong được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân để cùng chúng tôi xây dựng và mở rộng mô hình hết sức nhân văn, thiết thực này cho các gia đình có trẻ em mắc chứng bại não.

Trân trọng cảm ơn!

**DỰ KIẾN TÀI CHÍNH CHĂM SÓC TRẺ TRONG DỰ ÁN  
“CHĂM CON CHO MẸ ĐI LÀM”**

STT	Nội dung	SL	Đơn giá	Thành tiền
1	Hỗ trợ 01 phần lương chăm sóc trẻ/12 tháng	12	7,000,000	84,000,000
	<b>Tổng kinh phí:</b>			<b>84,000,000</b>

*(Tám tư triệu đồng)*

HỘI GIA ĐÌNH TRẺ BẠI NÃO VIỆT NAM  
TM. BAN CHẤP HÀNH  
CHỦ TỊCH HỘI



---

**HỘI GIA ĐÌNH TRẺ BẠI NÃO VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 1074 Đê La Thành, P. Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Điện thoại Văn phòng Hội: 0968 22 09 17

Số tài khoản nhận ủng hộ: 0610 – MBBank – Hội Gia đình trẻ bại não Việt Nam

Email: [contact@cpfav.org.vn](mailto:contact@cpfav.org.vn)

Website: <https://cpfav.org.vn/>